

ปฏิทินข่าวภาคใต้

รวบรวมจาก น.ส.พ. เข่นมดิชยน,ไทยรัฐ และข่าวท้องถิ่นภาคใต้ ปราโมทย์ กระมุข

มกราคม

1

นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ร่วมทำบุญและปราศรัยกับประชาชนจังหวัดตรังเหมือนเช่นเคยปฏิบัติมาทุกปีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี

4

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดส่งรถบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ถึงผู้ใช้บริการที่อยู่ในชนบททางไกลของจังหวัดปัตตานี ในสาขาอำเภอ คือ อ.สายบุรี อ.ยะรัง และอ.โคกโพธิ์ โดยจะให้บริการตลอดปี 2536 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

5

ชาวบ้านในจังหวัดปัตตานีและยะลาเดินขบวนต่อต้านการสร้าง

เขื่อนสายบุรีที่หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา การประท้วงยืดเยื้อไปจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2536 ในที่สุด ได้ขอยุติในเบื้องต้นให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน และตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

5-6

รมช.มหาดไทย นายเด่น โต๊ะมีนา เปิดประชุมอหิมาม และผู้นำทางศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี เพื่อพิจารณาทหาแนวทางในการแก้ปัญหาและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพ.ร.บ. การบริหารกิจการศาสนาอิสลามและได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันในวันที่ 7-8 ก.พ. ที่ยะลา วันที่ 9-10 ก.พ. ที่นครศรีธรรมราช

8

โพธิ์ เล็งเอียด โจรเรียกค่าคุ้มครอง

ครองแห่งจังหวัดพัทลุงคุมสมุนประมาณ 10 คน ออกอาละวาดแสดงกำลังข่มขู่ชาวบ้านด้วยการกราดกระสุนปืนบนถนนเพชรเกษมบริเวณกิ่งอำเภอป่าพยอม ส่งผลให้ตำรวจต้องตั้งหน่วย "สิงห์ดำ 5" ออกตามล่า

12

กรมการศึกษาสถานการณ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสภาผู้แทนราษฎรตรวจเยี่ยมศอบต. และฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้และสภาพในพื้นที่

20

สำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี จัดเสวนาเรื่อง "เขื่อนสายบุรี.. ที่มาที่ไป" เพื่อฟังความคิดเห็นจากทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้นำเสวนาประกอบด้วย นายบำรุง พิทักษ์สาลี จากชลประทานนราธิวาส นายอนุกุล รัตนตากุล อาจารย์ มอ.ปัตตานี นายตาแม ดือรามแม

ราษฎรจากกะดุง โดยมี ผศ.ดร.ครองชัย ทัดดา เป็นผู้นำเสวนา ข้อมูลที่ได้จากการเสวนาทราบว่าเขื่อนที่จะสร้างเป็นเขื่อนทดน้ำขนาด 8 ช่องสร้างด้วยงบประมาณ 588 ล้านบาท เสร็จแล้วจะสร้างคลองส่งน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆ ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตรคลองกว้างโดยเฉลี่ย 30 เมตร ขณะนี้ยังไม่ได้เวนคืนพื้นที่แนวทางคลองส่งน้ำแต่จะเวนคืนบริเวณตัวเขื่อนและลงมือสร้างเขื่อนก่อน แต่เมื่อเกิดกรณีการคัดค้านจากชาวบ้าน โครงการนี้ต้องรอการศึกษาจากกรมการศึกษาผลกระทบบซึ่งมีตัวแทนจากฝ่ายต่างๆศึกษารายละเอียดก่อน

25

นายวิจารณ์ ผดุงวิทย์ นายอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองแจ้งว่าทางอำเภอได้พบขบวนการโจรคนแห่งใหม่ซึ่งมีความรือร้นถึง 85 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนดังกล่าวอยู่ในเขตบ้านนา ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 27 กม. ใกล้กับน้ำตกวังน้ำเย็น ทาง

อำเภอจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเร็ว ๆ นี้

26-30

จังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเขตในกีฬาเยาวชนประเภทต่างๆ รวม 12 ประเภท ผลปรากฏว่ากีฬาประเภททีมที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม ตัวแทนได้แก่

- ฟุตบอล - จังหวัดสตูล
- ตะกร้อ - จังหวัดสงขลา
- บาสเกตบอลชาย - จังหวัดสงขลา
- บาสเกตบอลหญิง - จังหวัดตรัง
- วอลเลย์บอลชาย - จังหวัดตรัง
- วอลเลย์บอลหญิง - จังหวัดตรัง

28 - 29

พายุฝนปลายฤดูถล่มจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงทำให้เกิดน้ำท่วมในท้องที่อำเภอกงหรา ระดับน้ำสูง 70-100 เซนติเมตร ถนน 12 สายในหมู่บ้านถูกกระแสน้ำพัดขาดราษฎรประมาณ 950 ครอบครัวเดือดร้อน

กุมภาพันธ์

1 - 26

ศอบต.ประสานงานให้กระทรวงการต่างประเทศส่งไปช่วยทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษแก่ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการจัดทำหนังสือเดินทางฮัจย์และหนังสือเดินทาง

ธรรมดาโดยกำหนดช่วงเวลาดังนี้
1 - 5 ก.พ. ที่ยะลา
8 - 12 ก.พ. ที่ปัตตานี
15 - 19 ก.พ. ที่นราธิวาส
22 - 26 ก.พ. ที่สตูล
1 - 5 มี.ค. ที่สงขลา

2

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่อื่นๆ และอส. จำนวนประมาณ 15 คน ได้ออกตรวจการจับปลาเขตประมงชายฝั่ง เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีเรือประมงขนาดใหญ่บุกรุกเข้าจับสัตว์น้ำในบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นเขตหวงห้าม ได้เกิดปะทะกับเรือประมง 4 ลำ ซึ่งยิงปืนใส่เรือของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะก่อนจะหลบหนีไป

3 - 9

จังหวัดปัตตานีจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ ดร.สาวิต โพธิ์วิหค เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 5 และมีการถ่ายทอดสดพิธีลุยไฟ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11

9

ขจก. ยิงบ้านพักครูโรงเรียนบริจ๊ะ ต.ลาโล๊ะ อ.รีอเสาะ ทำให้ครูได้รับบาดเจ็บ 2 คน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงมาดูเหตุการณ์ด้วยตนเองใน

วันที่ 11 ก.พ. และให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุมาจากกลุ่มโจรไม่พอใจกำนันเป็นประเด็นสำคัญ ต่อมาในวันที่ 15 ก.พ. ยิงบ้านพักในวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส รช.ม.หาดไทยนายเด่น โต๊ะมีนา ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุจากตำรวจไปยิงชาวบ้านที่สายบุรีก่อน

9 - 17

ทหารอากาศของไทยและทหารอากาศมาเลเซียทำการฝึกบินร่วมกันที่กองบิน 56 อ.หาดใหญ่ โดยมีพล.อ.อ.กันต์ พิมานทิพย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมทั้งในพิธีเปิดและพิธีปิด

17

คณะกรรมการครูจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมหามาตรการป้องกันครูถูกลอบทำร้ายจากขจก. สืบเนื่องจากครูถูกลอบยิงที่ต.ลาโล๊ะ และที่วิทยาลัยเกษตรกรรม แล้วออกประกาศเชิงประชดประชันให้กลุ่มโจรไปเก็บค่าคุ้มครองได้ แต่ขอใบเสร็จรับเงินด้วยเพื่อจะนำไปตั้งเบิกจากรัฐบาลต่อไป

18

มาเลเซียส่งรถเกรด 5 คันพร้อมกำลังคุ้มกันประมาณ 100 คน เข้าไถบ้านราษฎรไทยจำนวนประมาณ 10 หลังคาเรือน บริเวณเขตแดนไทย - มาเลเซียที่เรียกโนแมนส์แลนด์เป็นการแก้แค้น

ที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยบุกเข้าไปจับน้ามันปาล์มเถื่อนในเขตแดนมาเลเซียเมื่อ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา

21

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ลงไปดูสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบเนื่องจากกรณีขจก. ยิงบ้านพักครู และร่วมประชุมกับแม่ทัพภาค 4 พร้อมตัวแทนครูเพื่อหาแนวทางแก้ไข

22

ชาวไร่ลับปะรดจ.ประจวบคีรีขันธ์ปิดถนนเพชรเกษมเพื่อเป็นเงื่อนไขเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการค้าลับปะรด ทำให้การคมนาคมทางรถยนต์สายใต้เป็นอัมพาตทันที รถติดนับเป็นสิบกิโลเมตร รัฐบาลต้องส่งรัฐมนตรีมหาดไทยลงไปแก้ปัญหา และประกาศทำที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาด้วยมาตรการทางกฎหมาย และให้ผู้ประท้วงส่งตัวแทนเจรจาแนวทางที่ควรจะเป็นกับกระทรวงพาณิชย์

26

หน่วย "สิงห์ดำ 5" นำโดย รตอ.ธรรมบุญ ไผ่จู ได้จู่โจมเข้าจับตาย โป๊ะ ส้างเอียด ที่ อ.ทุ่งสง เนื่องจากพยายามยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ก่อนถูกจับตายได้แอบไปอาศัยกับจ.ส.ต.สันติ นาคฤทธิ์ ทหารช่างประจำค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 